

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัว, คาดแกว่งแคบ-วอลุ่มบางก่อนเข้าช่วงสิ้นปี

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัว ขณะที่ปริมาณการซื้อขายเบาบาง โดยดีลเลอร์คาดว่า เงินบาทวันนี้จะแกว่งตัวในกรอบแคบ เนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่หยุดทำธุรกรรมแล้วในช่วงสิ้นปี

*ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นท่ามกลางภาวะซื้อขายเบาบางมาก ในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย โดยตลาดส่วนใหญ่ปิดทำการเนื่องในวันหยุดคริสต์มาส ขณะที่นักลงทุนปรับตัวรับข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐ ซึ่งยืนยันการตัดสินใจเริ่มปรับลดมาตรการกระตุ้นของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)

*ข้อมูลของสหรัฐ ระบุว่า ยอดส่งซื้อสินค้าคงทนเพิ่มขึ้นในเดือนพ.ย. และดัชนีการใช้จ่ายสินค้าทุนของภาคธุรกิจ พุ่งขึ้นมากที่สุดในรอบเกือบ 1 ปี ซึ่งบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจ

*แต่รายงานอีกฉบับระบุว่า ยอดขายบ้านใหม่ของสหรัฐ ลดลงในเดือนพ.ย. แต่ก็มีบททบทวนข้อมูลยอดขายในเดือนต.ค. เป็นเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบกว่า 5 ปี นอกจากนี้ ราคาบ้านติดตัวขึ้น ซึ่งตอกย้ำถึงปัจจัยพื้นฐานที่ดีขึ้นของเศรษฐกิจ

*นักลงทุนในเอเชียยังคงจับตาตลาดอินเทอร์เน็ตเบงก์ของจีน โดยอัตราดอกเบี้ยพุ่งแตะระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนมิ.ย.ในสัปดาห์นี้ ซึ่งส่วนหนึ่ง เป็นผลจากปัจจัยด้านฤดูกาล ที่ความต้องการเงินสดของภาคธนาคารเพิ่มขึ้น ในช่วงใกล้สิ้นไตรมาส

*ในระยะสั้น ตลาดมีแนวโน้มจะเผชิญความยากลำบากในการหาแรงกระตุ้นใหม่ๆ ก่อนสิ้นปี โดยตลาดการเงินส่วนใหญ่ปิดทำการในวันนี้ เนื่องในวันคริสต์มาส และ ตลาดจำนวนมากจะยังคงปิดทำการในวันพฤหัสบดี

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.767 บาท

*08.42 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.70/74 จาก 32.68/73 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.70/74 จาก 32.70/74 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 104.33/34 จาก 104.35 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3662/66 จาก 1.3682 เมื่อวาน

"เข้านี้เจียบๆ นักลงทุนคงหยุดกันหมดแล้ว ตลาดก็คงจะไม่มีอะไรมา
วอลุ่มก็ไม่ค่อยมี" ดีลเลอร์ กล่าว
เขา กล่าวว่า ค่าเงินบาทเข้านี้ทรงตัว ด้วยปริมาณการซื้อขายที่เบาบาง
โดยคาดว่า เงินบาทวันนี้จะแกว่งอยู่ในกรอบ 32.68-32.75 ขณะที่นักลงทุน
ส่วนใหญ่ หยุดการทำธุรกรรมไปแล้วในช่วงสิ้นปี

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้